

มันนี่เอ็กซ์โป พัทยา 2014 32 แบนก์/ประกัน/บล. /บลจ. ขนทัพสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ลงทุนหุ้น-ทอง-กองทุนสุดคุ้ม



32 แบนก์/นอชแบงก์/ประกัน/บล./บลจ. พร้อมติดเครื่องลุยมันนี่เอ็กซ์โป พัทยา ครั้งที่ 4 เสนอบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรแก่พี่น้องในภาคตะวันออก วันที่ 7-9 ก.พ. 57 ณ ศูนย์ประชุมพีชรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล ภูเก็ต

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน มันนี่เอ็กซ์โป เปิดเผยว่า การเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 4 MONEY EXPO PATTAYA 2014 ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์ประชุมพีชรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล ภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “Connecting Life : การเงินเชื่อมโยงชีวิต ก้าวไปตามใจฝัน เพื่อสะท้อนถึง บริการทางการเงินและการลงทุน ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงตอบสนองวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของประชาชนในปัจจุบัน ได้ทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับตนเองได้ตามที่ฝันไว้

นายสันติกล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 4 รวม 32 แห่ง มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะมาเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนให้กับประชาชนในพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออกทั้งหมด



โดยในส่วนของบริการทางการเงิน ประชาชนที่เข้าชมงานสามารถเลือกบริการอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเอสเอ็มอี บัตรเครดิต บัตรเงินสด เงินฝากทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ โดยมีแคมเปญโปรโมชั่นที่นำมาเสนอให้เป็นพิเศษภายในงานทั้ง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการลุ้นรางวัลชิงโชค และของแจกของแถมมากมาย

ด้านบริการการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผนึกกำลังกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์ส นำบริการการลงทุนมาให้เลือกลงทุนหลากหลายช่องทาง ทั้งหุ้นอนุพันธ์ กองทุนรวม และทองคำ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำการลงทุนอย่างเหมาะสม

“จากการจัดงานมันนี่เอ็กซ์โปทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าประชาชนในพัทยา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออกเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าชมงานรวม 115,000 คน และมีธุรกรรมเกิดขึ้นในงานรวม 47,000 ล้านบาท”

ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนาด้านการลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ “หุ้นดีกับศึกปีม้า” ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดย 3 กูรูหุ้นชื่อดัง ได้แก่ นายเผด็จภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการเงินทุนบุคคล บล.กสิกรไทย นายกัณฐรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ ภรณี ทองเย็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส

นอกจากนี้ ยังจะได้พบกับความบันเทิงจากกองทัพศิลปินดารา ที่จะมาร่วมสนุกและเปิดการแสดงมินิคอนเสิร์ตให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด เช่น พระเอกหนุ่มมาแรงจากช่อง 3 ท็อป จรณ นักร้องหนุ่มเสียงนุ่ม ตู๋ภพธร และหนุ่มสงกรานต์ รังสรรค์ แชมป์ The Voice season 2

องค์กรที่เข้าร่วมงาน มันนี่เอ็กซ์โป พัทยา 2014

ธนาคาร/สถาบันการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (

บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทย ชูริกจิลิสซิ่ง จำกัด

บริษัทประกัน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) /บริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

บริษัท ออสสิริส จำกัด

บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

หน่วยงานรัฐ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

หน่วยงานเอกชน

บมจ. ทู คอรัปชั่น

บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท คิงส์ดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด